



## ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ล.ต. UNDP และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ “SDGs Resource Center” ศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของตลาดทุนไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ SDGs Resource Center เป็นศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้ MoU ที่ ก.ล.ต. และ UNDP ได้ลงนามร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs

นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การริเริ่มพัฒนาเว็บไซต์ SDGs Resource Center เป็นความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ ก.ล.ต. UNDP และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความรู้แบบครบวงจรเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ที่ให้ความรู้และแนะนำเครื่องมือการพัฒนาเกี่ยวกับ SDGs รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าของภาคเอกชนในการดำเนินงานเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการภาพรวมของประเทศที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs ตลอดจนมีส่วนช่วยสะท้อนข้อมูลความก้าวหน้าไปยัง ‘รายงาน VNR’ (Voluntary National Review) หรือรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจในส่วนของประเทศไทยอีกด้วย ในโอกาสนี้ ก.ล.ต. ขอขอบคุณ UNDP และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำหรับความร่วมมือกันในการพัฒนาตลาดทุนไทยซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน”

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) กล่าวว่า “ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญและเป็นพันธมิตรหลักในการขับเคลื่อนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ธุรกิจจำนวนมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ความสนใจกับการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีหลายบริษัทที่รับนำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปเป็นแนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในโอกาสนี้ UNDP มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในการดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ SDGs Resource Center เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและสนับสนุนภาคธุรกิจให้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน และ value chains ภายใต้กรอบ ESG เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังจะพบว่า เริ่มมีแผนการออกข้อกำหนดด้าน ESG/SDGs ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) กฎหมายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ดังนั้น การมีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้ด้าน SDGs จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยมีความยินดีในการเข้าร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ UNDP ในการพัฒนา SDGs Resource Center เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและ value chains นำกรอบด้าน ESG/SDGs มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร”

ทั้งนี้ เว็บไซต์ SDGs Resource Center มีกำหนดการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2567 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้าน SDGs ของตลาดทุนไทยที่ได้ตามมาตรฐานสากลและเข้าถึงได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น บริษัทจดทะเบียน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (value chain) รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ผู้ลงทุน ประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

\*\*\*\*\*